
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2565 
วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 2.  อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3.  อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 4.  อาจารย์ ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 5.  อาจารย์อิงคยุทธ พูลทรัพย ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษา 
 6.  อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส   หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 7.  อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต  หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
 8.  อาจารย์ประจักษ์ อินทร์โต   หัวหน้าสาขาการจัดการการกีฬา 
 9.  นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์   รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดีฯ 

 10. นางสาวนฤมล เขียวเสน   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
 1.  อาจารย์สัจจวัฒน์       จารึกศิลป์   อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 
 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานการประชุมได้กล่าว
เปิดประชุมและเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564             
เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  3… 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  10/2564             
เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 
ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติไปแล้ว เพ่ือรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานในเรื่องที่ประชุมและเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จึงได้น าผลการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ตามเอกสารดังแนบมาด้วยนี้  
 มติที่ประชุม  รับทราบ การปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์              
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 การส่งคืนเงินค่าตอบแทนค่าสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตามหนังสือที่ อว 0651.208(1)/0534 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอให้คณะศิลปศาสตร์ส่งคืนเงินค่าตอบแทนค่าสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2564 เป็น
จ านวนเงิน 95,925 (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และตามหนังสือที่ อว 0651.208(1)/0662 ลงวันที่ 
4 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามการขอให้ส่งคืนเงินค่าตอบแทนค่าสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นจ านวนเงิน 95,925  (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ การส่งคืนเงินค่าตอบแทนค่าสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ให้แก่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 

 4.2 การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษารายวิชา/หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณ
เงินแผ่นดิน) 

 เนื่องด้วยคณะฯ จะมีการด าเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 
(งบประมาณเงินแผ่นดิน) ทางฝ่ายบริหารและแผนขอความอนุเคราะห์ทางสาขาวิชาส ารวจความต้องการใช้วัสดุ
การเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินแผ่นดิน)   
 มติที่ประชุม  รับทราบ การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษารายวิชา/หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 (งบประมาณเงินแผ่นดิน) 
 

 4.3 ก าหนดการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ส่วนงานประกันคุณภาพขอส่งก าหนดการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา2564 
  

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ  ก าหนดการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2564              
คณะศิลปศาสตร์ 
 

 4.4 ปฏิทินตารางการพัฒนาหลักสูตร ปริญญาตรี ปรับปรุง พ.ศ.2566 และหลักสูตรเปิดใหม่ 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 มติที่ประชุม  รับทราบ ปฏิทินตารางการพัฒนาหลักสูตร ปริญญาตรี ปรับปรุง พ.ศ.2566 และ
หลักสูตรเปิดใหม่ ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 

4.5 แจ้งผลการประชุมและการด าเนินการด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการจัดการ
ความรู้ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการจัดประชุมการด าเนินการ 1. ด้านการวิจัย 2. ด้านบริการวิชาการ และ
3. ด้านการจัดการความรู้ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยการเชิญคณะกรรมการในแต่ละ
ด้าน ทั้ ง 3 ด้านเข้าร่วมประชุมและด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการจึงขอรายงานผล                      
การด าเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม     รับทราบ แจ้งผลการประชุมและการด าเนินการด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และ
ด้านการจัดการความรู ้

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การคิดภาระงานของอาจารย์ภายในสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และขอเปิดรับอาจารย์คุณวุฒิ

ปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 อัตรา 

ด้วยสาขาวิชาการจัดการการกีฬาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา ได้มีการจัดท าหลักสูตรควบคู่โดยมีเป้าหมายคือ การ
รองรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้สาขาได้พิจารราภาระงานของ
คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ พบว่า ภาระงานของคณาจารย์มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ สาขาจึงมีความประสงค์
ขออัตราต าแหน่งอาจารย์เพิ่ม จ านวน 1 อัตราเพ่ือรองรับภาระงานในอนาคต 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การคิดภาระงานของอาจารย์ภายในสาขาวิชาการจัดการการกีฬา                 
และขอเปิดรับอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 อัตรา มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ด าเนินการจัดสรรอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯต่อไป 

 

 5.2 พิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 

 มติที่ประชุม     เห็นชอบ พิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 

 

 5.3 โครงการท าความร่วมมือกับเครือโรงแรม FURAMA HOTEL และเสนอพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษา 
คณบดีด้านวิชาชีพการโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 

 
 

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม     เห็นชอบ  โครงการท าความร่วมมือกับเครือโรงแรม FURAMA HOTEL และเสนอแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาคณบดีด้านเครือข่ายวิชาชีพอุตสหกรรมบริการ 

           

 5.3 โมเดลการเปิดการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการ 4 ปี 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  โมเดลการเปิดการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการ 4 ปี ที่ประชุมเสนอดังนี้ 
1. เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ก าหนดช่วงเวลาในการสอนใช้หลักการวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการ
สอนออนไลน์ 2. จัดการเรียนการสอนเสาร์หรืออาทิตย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี –  

 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 

 

       
(นางสาวนฤมล  เขียวเสน) 

                                                หัวหน้าบริหารงานทั่วไป 
                                                                    ผูจ้ดและบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์  บุญช่วยรอด) 

                                                  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


